

## CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA VỌNG NĂM B

⇒ Khi ấy vua Đavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên tri Nathan rằng: “Ông thấy không? Ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Chúa thì để ở trong lều bằng da u?” Nathan trả lời với vua rằng: “Điều vua nghĩ trong lòng, vua hãy đi thực hiện, vì Chúa ở với vua”. Nhưng xảy ra là, đêm ấy, có lời Chúa phán cùng Nathan rằng: “Hãy nói với Đavít tôi tớ Ta rằng: “Chúa phán thế này: Có phải ngươi sẽ xây cất cho Ta một ngôi nhà để ở chăng?”

“Ta đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ, lúc ngươi còn theo sau đoàn chiên, để ngươi trở nên thủ lãnh Israel dân Ta, và Ta ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Ta đã tiêu diệt mọi quân thù trước mặt ngươi, và Ta sẽ làm cho danh ngươi nên cao trọng như danh các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ đặt chỉ một nơi cho Israel dân ta, và Ta sẽ vun trồng nó tại đó. Nó sẽ ở đó và sẽ không còn bị khuấy rối nữa. Con cái sự dữ sẽ không còn đến đàn áp nó như xưa nữa, như ngày Ta thiết lập các vị Thẩm phán trên Israel dân Ta. Ta sẽ cho ngươi được bằng yên khỏi mọi quân thù, và Chúa phán trước cho ngươi biết là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một nhà. Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta; ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi”. (2Sm 7:1-5. 8b-12. 14a. 16)

⇒ Anh em thân mến, kính chúc Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững vàng theo Phúc Âm tôi loan truyền, và lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô, theo mạc khải mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời, nhưng nay được tỏ bày, và nhờ các tiên tri ghi chép theo lệnh của Thiên Chúa hằng hữu, được thông tri cho các Dân Ngoại, để dẫn đưa họ về vâng phục đức tin. ***Kính chúc Thiên Chúa, Đấng khôn ngoan độc nhất, nhờ Chúa Giêsu Kitô, kính chúc Người vinh quang muôn đời! Amen.*** (Rm 16:25-27)

⇒ Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

***Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Nay trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên***

*cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao.* Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

*Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa.* Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. (Lc 1:26-38)



+> “**Khi ấy vua Đavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên tri Nathan rằng: “Ông thấy không? Ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Chúa thì để ở trong lều bằng da u?” Nathan trả lời với vua rằng: “Điều vua nghĩ trong lòng, vua hãy đi thực hiện, vì Chúa ở với vua”... - “... Kính chúc Thiên Chúa, Đấng khôn ngoan độc nhất, nhờ Chúa Giêsu Kitô, kính chúc Người vinh quang muôn đời! Amen.”**

+> “... *Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền*

***Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa...***

**"Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai." (Lc. 1:31)**

=> Trong toàn bộ Kinh Thánh (Cựu & Tân Ước), chỉ có năm (5) trường hợp thiên sứ hoặc ngôn sứ trực tiếp báo tin "vui mừng sẽ sinh con":

1. Sách Sáng Thế Ký (18:10-15) ghi lại ba Người Khách đi ngang qua nhà ông Abraham. Ông Abraham mời vào ăn bánh uống trà... Một trong ba vị báo tin vui cho Abraham đã quá lớn tuổi (và cố ý nói lớn tiếng cho bà Sarah, vợ ông Abraham, cũng đã luống tuổi cùng nghe): "Ngày này năm tới, ông bà sẽ có đứa con trai." Sự việc xảy ra như vậy. Đứa bé đó được đặt tên là Isaac.
2. Sách Samuel I (1:12-20) ghi lại việc ngôn sứ E-li cầu chúc cho bà Hannah - vốn không có con, được Thiên Chúa thương ban cho bà được toại nguyện. Kết quả là năm sau, bà Hannah sinh được đứa con trai, bà đặt tên là Samuel.
3. Sách Thủ Lãnh (13:3) ghi lại việc "Sứ Thần của Thiên Chúa" hiện ra báo tin cho người vợ của ông Xo-rơ-a thuộc chi tộc Đan biết sẽ sinh con trai. Người vợ vốn son sẻ và không sinh con được. Sự việc đã xảy ra đúng như thiên sứ báo tin. Đứa bé được đặt tên là Sam-sôn.
4. Sách Tin Mừng theo thánh Luca (1:5-25) ghi lại chuyện ông Da-ca-ri-a được sứ thần của Thiên Chúa hiện đến báo tin mừng "bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Gioan". Cả hai ông bà đều đã lớn tuổi.
5. Cũng sách Tin Mừng theo thánh Luca (1:26-38) ghi tiếp việc "Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel" đến gặp trinh nữ tên là Maria đã đính hôn cùng chàng thanh niên tên là Giuse, tại thành Na-da-rét miền Ga-li-lê. Thiên sứ chào hỏi Maria rồi nói: "Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai... Và đặt tên là Giêsu."

⇒ Điều đáng chúng ta lưu ý: trong các trường hợp 1-4, hai ông bà hoặc đều lớn tuổi, hoặc người vợ son sẻ, nhưng được Thiên Chúa - một cách nào đó, tuyển chọn và ban cho một người con trai "theo cách tự nhiên một cách không tự nhiên" ngoài sự hiểu biết thông thường của con người.

⇒ Trường hợp Đức Maria thì hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết phạm phu tục tử của loài người.

- "Việc ấy xảy ra thế nào được vì Tôi không biết việc vợ chồng?"

→ Câu hỏi của cô Maria xem ra... “ngớ ngẩn” (... "Việc ấy xảy ra thế nào được vì Tôi không biết việc vợ chồng") phải không? = "... đã đính hôn cùng Giuse", nghĩa là SẴP/chuẩn bị lễ cưới – làm vợ/làm dâu trong nhà ông Giuse – một cách thật bình thường, thế mà lại nói rằng "... không biết việc vợ chồng"!

→ Nhiều nhà chú giải/suy nguyện đoạn “Truyền Tin” cho rằng, Đức Maria đã khấn cùng Thiên chúa “trọn đời đồng trinh” (nhớ lại ngày lễ kính Đức Maria dâng Mình vào đền thánh) và CÓ THỂ ông Giuse ĐỒNG TÌNH với cô Maria, CŨNG khấn trọn đời đồng trinh TRƯỚC khi hai người ĐÍNH HÔN theo lệ luật thời bấy giờ (!?)

→ Suy tưởng này cho ta thấy cô Maria và chàng thanh niên Giuse đều là NGƯỜI CÔNG CHÍNH được vĐấng Tạo Hóa tuyển chọn đặc biệt cho chương trình cứu nhân độ thế/tái tạo công trình tạo dựng con người của Người chẳng?

== "Thánh Thần Thiên Chúa sẽ ngự xuống trên bà... Vì không có gì mà Thiên Chúa không làm được!"

→ Và điểm quan trọng nhất trong trường hợp này là : "VÂNG! tôi đây là nữ tì của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."

== Hai tiếng "xin vâng" của Đức Maria {và hành động THI HÀNH theo lời thiên sứ báo mộng cho ông Giuse} đã khai mở một kỷ nguyên mới, một trời mới đất mới cho toàn thể nhân loại.

### VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI CHÚA THƯƠNG (THIỆN TÂM)

Lạy Mẹ Maria, lạy thánh cả Giuse, cùng các thánh thiên thần trên trời và toàn thể con cái Mẹ ở trần thế, con xin tôn vinh Mẹ và thánh cả Giuse, cảm tạ Mẹ và thánh cả, yêu kính Mẹ và thánh cả, đã đem đến cho toàn thể chúng sinh - qua hai tiếng "xin vâng" của Mẹ và THI HÀNH đúng theo sự chỉ dẫn qua báo mộng - món quà tuyệt đối vô song, đó chính là Thiên-Chúa-đến-ở-với-loài-người, Đức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con.

AVE MARIA === AVE THÁNH CẢ GIUSE!

